

ชื่อหลักสูตร การทำผลิตภัณฑ์จากเชือกมัดฟาง(ตะกร้าชั้นข้าวมีหลายดอก)

จำนวน ๓๑ ชั่วโมง

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

ความเป็นมา

ตามนโยบายสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมีนโยบายมุ่งเน้นการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืนโดยให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาอาชีพการมีงานทำใน ๕ กลุ่มอาชีพ ประกอบด้วย อาชีพเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ความคิดสร้างสรรค์กลุ่มอำนวยการ และอาชีพ เฉพาะทางที่สอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ความสามารถ เจตคติที่ดี ต่อการประกอบอาชีพและทักษะที่พัฒนาขึ้นไปใช้ประโยชน์ในการสร้างรายได้ ในการประกอบอาชีพกลุ่มอาชีพความคิดสร้างสรรค์

กศน.อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้สำรวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย พบว่า ผู้เรียนมีความต้องการเรียนรู้ เรื่อง การทำผลิตภัณฑ์จากเชือกมัดฟาง(ตะกร้าชั้นข้าวมีหลายดอก)เพื่อเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น เป็นทางเลือกให้กับลูกค้าและสร้างรายได้เสริมเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวต่อไป

ดังนั้น กศน.อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จึงเห็นช่องทางในการจัดฝึกอบรมอาชีพการทำผลิตภัณฑ์จากเชือกมัดฟาง(ตะกร้าชั้นข้าวมีหลายดอก)เพื่อสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย จึงกำหนดให้มีการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร การทำผลิตภัณฑ์จากเชือกมัดฟาง(ตะกร้าชั้นข้าวมีหลายดอก) ให้กับกลุ่มผู้ที่สนใจรวมกลุ่มและมีความประสงค์ที่จะนำความรู้ไปประกอบอาชีพใหม่ต่อยอดอาชีพเดิม เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวต่อไป

หลักการของหลักสูตร

การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนา อาชีพเพื่อการมีงานทำ กำหนดหลักการไว้ดังนี้

๑. เป็นหลักสูตรที่เน้นการบูรณาการให้สอดคล้องกับศักยภาพด้านต่างๆ ๕ ด้าน ได้แก่ ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นที่ ศักยภาพของพื้นที่ ตามลักษณะภูมิอากาศ ศักยภาพภูมิประเทศและทำเลที่ตั้งของแต่ละประเทศ ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่และศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพื้นที่

๒. มุ่งพัฒนาคนไทยให้ได้รับการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพและการมีงานทำอย่างมีคุณภาพทั้งถึงและเท่าเทียมกัน สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคง และเป็นบุคคลที่มีวินัยเปี่ยมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม

๓. ส่งเสริมให้มีความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย

๔. เน้นการฝึกปฏิบัติจริงเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำไปประกอบอาชีพให้เกิดรายได้ที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในอาชีพ ส่งเสริมให้มีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เข้าสู่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จุดมุ่งหมาย

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการทำผลิตภัณฑ์จากเชือกมัดฟาง (ตะกร้าชั้นข้าวมีหลายดอก)
2. เพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการ สร้างรายได้ ลดรายจ่าย พัฒนาอาชีพเดิม หรือ สร้างอาชีพใหม่

เป้าหมาย

1. ผู้ที่ไม่มีอาชีพ
2. ผู้มีอาชีพและต้องการพัฒนาอาชีพ

ระยะเวลา

หลักสูตรโครงการการทำผลิตภัณฑ์จากเชือกมัดฟาง(ตะกร้าชั้นข้าวมีหลายดอก) ใช้เวลาเรียนทั้งหมด ๓๕ ชั่วโมง

ภาคทฤษฎี ๒ ชั่วโมง

ภาคปฏิบัติ ๒๙ ชั่วโมง

โครงสร้างหลักสูตร การทำผลิตภัณฑ์จากเชือกมัดฟาง(ตะกร้าชั้นข้าวมีหลายดอก)

ที่	เรื่อง	จุดประสงค์การเรียนรู้	เนื้อหา	การจัดกระบวนการเรียนรู้	จำนวนชั่วโมง	
					ทฤษฎี	ปฏิบัติ
๑	อุปกรณ์การทำผลิตภัณฑ์จากเชือกมัดฟาง(ตะกร้าชั้นข้าวมีหลายดอก) และการเตรียมวัสดุ อุปกรณ์	มีความรู้ ความเข้าใจและเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ การทำผลิตภัณฑ์จากเชือกมัดฟาง (ตะกร้าชั้นข้าวมีหลายดอก) และการเตรียมวัสดุ อุปกรณ์	- อุปกรณ์และการทำผลิตภัณฑ์จากเชือกมัดฟาง(ตะกร้าชั้นข้าวมีหลายดอก) - อุปกรณ์วัสดุในการทำผลิตภัณฑ์จากเชือกมัดฟาง(ตะกร้าชั้นข้าวมีหลายดอก) มีดังนี้ ๑)โครงตะกร้าทรงชั้นข้าว จำนวน ๑๑ โครง ๒)เชือกมัดฟางคละสี จำนวน ๓ ม้วน	- วิทยากรบรรยาย อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำผลิตภัณฑ์จากเชือกมัดฟาง (ตะกร้าชั้นข้าวมีหลายดอก) และเทคนิคการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ การทำผลิตภัณฑ์จากเชือกมัดฟาง(ตะกร้าชั้นข้าวมีหลายดอก)	๑ ชั่วโมง	-
๒	การทำผลิตภัณฑ์จากเชือกมัดฟาง(ตะกร้า	เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจขั้นตอนการทำผลิตภัณฑ์จากเชือกมัดฟาง	๒.๑ ความรู้พื้นฐานด้านการทำผลิตภัณฑ์จากเชือกมัดฟาง(ตะกร้าชั้นข้าวมีหลายดอก)	- วิทยากรบรรยาย ขั้นตอนและเทคนิคการทำผลิตภัณฑ์จากเชือกมัดฟาง	-	๒๙ ชั่วโมง

<p>ชั้นข้าวมีหู ลายดอก)</p>	<p>(ตะกร้าชั้นข้าวมีหู ลายดอก) และทำ ตะกร้าทรงรีจาก เชือกมัดฟาง ได้</p>	<p>๒.๑.๑ ความรู้เกี่ยวกับการทำ ผลิตภัณฑ์จากเชือกมัดฟาง(ตะกร้า ชั้นข้าวมีหูลายดอก) ๒.๑.๒ การจัดการควบคุมคุณภาพ การทำผลิตภัณฑ์จากเชือกมัดฟาง (ตะกร้าชั้นข้าวมีหูลายดอก) - การถักเชือกมัดฟางควรมีความ ประณีต สวยงามตามรูปแบบของ การทำผลิตภัณฑ์จากเชือกมัดฟาง (ตะกร้าชั้นข้าวมีหูลายดอก) วัสดุในการทำผลิตภัณฑ์จากเชือกมัด ฟาง(ตะกร้าชั้นข้าวมีหูลายดอก) มีดังนี้ ๑)โครงตะกร้าทรงชั้นข้าว จำนวน ๑๑ โครง ๒)เชือกมัดฟางคละสี จำนวน ๓ ม้วน</p>	<p>(ตะกร้าชั้นข้าวมีหู ลายดอก) ในแต่ละขั้นตอน ๑. อธิบาย ๒. ระดมความคิด ๓. ยกตัวอย่าง ๔. ฝึกปฏิบัติการทำ ผลิตภัณฑ์จากเชือก มัดฟาง(ตะกร้าชั้น ข้าวมีหูลายดอก)</p>		
		<p>๒.๑.๓ ความรู้เกี่ยวกับการทำ ผลิตภัณฑ์จากเชือกมัดฟาง(ตะกร้า ชั้นข้าวมีหูลายดอก) ๒.๑.๔ การจัดการควบคุมคุณภาพ การทำผลิตภัณฑ์จากเชือกมัดฟาง (ตะกร้าชั้นข้าวมีหูลายดอก) ๒.๒ ขั้นตอนการทำผลิตภัณฑ์จาก เชือกมัดฟาง(ตะกร้าชั้นข้าวมีหูลาย ดอก) ขั้นตอนการเตรียมการทำผลิตภัณฑ์ จากเชือกมัดฟาง(ตะกร้าชั้นข้าวมีหู ลายดอก) ๑.การตัดเชือก ๑.๑ตัดเชือก ตะขาบปากตะกร้ายาว ๕๐๐ นิ้ว ๑ เส้น</p>			

			<p>๑.๒ตัดเชือกทำตะขากันตะกร้ายาว ๔๐๐ นิ้ว ๑ เส้น</p> <p>๑.๓ตัดเชือกถักกันตะกร้ายาว ๙๕ นิ้ว ๔๖ เส้น</p> <p>๑.๔ตัดเชือกถักข้างตะกร้ายาว ๔๕ นิ้ว ๑๒๘ เส้น</p> <p>๑.๕ตัดเชือกทำเกลียวหูยาว ๑๐๐ นิ้ว ๖ เส้น</p> <p>๑.๖ตัดเชือกทำลายดอกยาว ๓๕ นิ้ว ๙๐เส้น</p> <p>๑.๗ตัดเชือกสีตัดลายข้างยาว ๙๐ นิ้ว ๓๒ เส้น</p> <p>๑.๘ ตัดเชือกจั่วประดับปาก ๓๖ นิ้ว ๙๖ เส้น</p> <p>๑.๙ ตัดเชือกสีตัดลายดอก ๔๐ นิ้ว ๑๒ เส้น</p> <p>๑.๑๐ ตัดเชือกทำดอกไม้ ๒ ดอก ๑๔๐ นิ้ว ๑๔ เส้น</p> <p>ขั้นตอนการทำ</p> <p>๑. เริ่มแรกว่านำเชือก ๑ เส้นมาตีให้แตกแล้วนำมาพันรอบโครงเหล็ก ตะกร้าให้มิดทั้งใบ</p> <p>๒. ขึ้นขอบของโครงเหล็กให้รอบทั้งก้นและปากของตะกร้าโดยการสานหรือผูกเชือกมัดฟางแบบผูกไขว้ สลับซ้ายและขวา</p> <p>๓. ร้อยเชือกสานกันตะกร้าโดยใช้เชือกสอด ๑ ช่อง เว้น ๑ ช่อง แล้วเอาเชือกสองเส้นคู่หรือสี่เส้นนำมาผูกกันหรือสานให้เต็มส่วนกันตะกร้าเป็นลายขัด</p> <p>๔. ร้อยเชือกถักขึ้นลายขอบการถัก ลวดลายคือการขึ้นลายของขอบ</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>ตะกร้าโดยใช้เชือกมัดฟาง ใสนึ่งเส้น เว้น ๑ ช่อง จะเป็นหนึ่งตัวของสี่เส้นแล้วนำมาผูกหรือสานให้เป็นลายดอกแล้วจะขึ้นลวดลายตามแบบลายที่ต้องการถักจนเต็มถึงกันตะกร้าแล้วมัดติดกับส่วนล่างของกันตะกร้า และตัดเชือกด้วยไฟแช็คเพื่อไม่ให้เชือกลู่ย ทำการถักสานจนเสร็จทั้งใบ</p> <p>๕. ร้อยเชือกถักหุตะกร้าโดยถักเชือกในส่วนofd้านข้างหุจับตะกร้าจะถักเป็นลายดอกวิธีคือเริ่มถักจากด้านใดด้านหนึ่งก่อนแล้วลายจะหมุนเป็นลายดอกส่วนด้านบนของตัวจับตะกร้าจะถักสลับซ้ายขวาจะได้เป็นสันบริเวณขอบหุและนำเชือกมาถักบริเวณด้านบนของหุจับเป็นลายสันปลาช่อนเป็นการเสร็จขั้นตอน</p> <p>๖. ได้ตะกร้าทรงรีที่สวยงามที่สวยงามทนทาน สามารถนำไปจำหน่าย เป็นของฝาก หรือนำไปใช้ใช้วัดประจำวันได้</p> <p>๒.๒.๑ รูปแบบต่าง ๆ ของการทำผลิตภัณฑ์จากเชือกมัดฟาง(ตะกร้าชั้นข้าวมีหลายดอก)</p>			
๓	การบริหารจัดการในการประกอบอาชีพ	<p>๑. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการบริหารการทำผลิตภัณฑ์จากเชือกมัดฟาง(ตะกร้าชั้นข้าวมีหลายดอก) เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพการ</p>	<p>๓.๑ การบริหารจัดการในการประกอบอาชีพการทำผลิตภัณฑ์จากเชือกมัดฟาง(ตะกร้าชั้นข้าวมีหลายดอก)</p> <p>๓.๑.๑ การใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการทำผลิตภัณฑ์จากเชือกมัดฟาง(ตะกร้าชั้นข้าวมีหลายดอก)</p> <p>๓.๑.๒ การลดต้นทุน</p> <p>๓.๒ การจัดการตลาด</p>	<p>๑. อธิบาย</p> <p>๒. ยกตัวอย่าง</p>	๑ ชั่วโมง	-

	<p>ทำผลิตภัณฑ์จาก เชือกมัดฟาง (ตะกร้าชั้นข้าวมีหู ลายดอก)และ การ จัดจำหน่าย</p>	<p>๓.๒.๑ การประชาสัมพันธ์ ๓.๒.๒ การส่งเสริมการขาย ๓.๒.๓ การกระจายสินค้าไปสู่ ผู้บริโภค</p>			
--	---	--	--	--	--

สื่อการเรียนรู้

ในการจัดการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อบุคคล
ภูมิปัญญา

การวัดผลประเมินผล

๑. การประเมินความรู้ภาคทฤษฎีระหว่างเรียนและจบหลักสูตร
๒. การประเมินผลงานการปฏิบัติระหว่างเรียนความสำเร็จของการปฏิบัติและจบหลักสูตร

การจบหลักสูตร

๑. มีเวลาเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๒. มีผลการประเมินตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
๓. มีผลงานการประเมินทดสอบที่มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์การทำผลิตภัณฑ์จากเชือกมัดฟาง
(ตะกร้าชั้นข้าวมีหูลายดอก)

เอกสารหลักฐานการศึกษาที่จะได้รับ

วุฒิบัตรออกโดยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา